



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๓๘๙

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิศย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผว.กทท. ร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา คลองไผ่สิงโต เพิ่ม ประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	siamrath thainews innews nationtv matichon news๗ royaloffice mgronline prachachat springnews facebook.com/Nation Online facebook.com/TheStandard	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท.กล่าวหลังร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพคลองไผ่สิงโต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๕ ว่า กทท.ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาที่คลองไผ่สิงโต โครงการนี้เป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ เพราะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างสวนเบญจกิติและสวนลุมพินี ผ่านทางสะพานเขียว เป็นโครงการที่ทำให้การเชื่อมสวน ๒ สวนสมบูรณ์ขึ้น คลองไผ่สิงโตมีน้ำเน่าเสีย และมีกลิ่นเหม็น ทัศนียภาพไม่ดี การปรับปรุงต้องทำให้ภาพรวมดีขึ้น คลองไผ่สิงโตมีอุโมงค์รับน้ำบึงมักกะสัน มีบ่อรับน้ำจากถนนสุขุมวิทที่รับน้ำจากถนนสุขุมวิทมาลงคลองไผ่สิงโต จากคลองไผ่สิงโตลงอาคารรับน้ำแล้วออกสู่อ่างน้ำเจ้าพระยาผ่านอุโมงค์บึงมักกะสัน ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ ดังนั้น หากปรับทัศนียภาพให้ดีขึ้น จะเป็นการเชื่อม ๒ สวนที่ดี	<u>ด้านบวก</u> - จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพคลองไผ่สิงโตเพื่อปรับทัศนียภาพของกรุงเทพฯ	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพคลองไผ่สิงโต และการเชื่อมต่อสวนเบญจกิติและสวนลุมพินี
๒	ผว.กทท. ร่วมหารือ แก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม ในกรุงเทพฯ ๖ เรื่อง ยืนยันเห็นผล ภายในสิ้นปีนี้	dailynews matichon matichon innnews komchadluek thaipbs thestandard thainews banmuang mgronline thailandplus facebook.com/TheReporters	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท.กล่าวหลังการหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมว่า หัวข้อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจมากและต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขณะนี้ ทส.ดำเนินการโครงการน้ำเสีย และแอปพลิเคชันติดตามการปลูกต้นไม้ไปแล้ว นอกจากนี้ ได้หารือแนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ๖ เรื่อง ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) น้ำเสีย ขยะมูลฝอย การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การกัดเซาะชายฝั่งและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยเฉพาะในเขตเมือง เพื่อเพิ่มการซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยทั้ง ๖ เรื่องเป็นโครงการนำร่องของ กทท. ร่วมกับ ทส. เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ดีขึ้น พร้อมกับร่วมจัดตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง กทท.และ ทส.เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในสิ้นปี ๖๕ ทั้งนี้ การแก้ปัญหาน้ำเสียจะเริ่มจากจุดน้ำเสียท้ายคลองหัวลำโพงเป็นลำดับแรก โดยเริ่มจากปรับปรุงคุณภาพน้ำจากตะกอนที่อยู่ข้างล่างก่อน ส่วนการปลูกต้นไม้ จะต้องปลูกให้มากขึ้น เพื่อทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่ง กทท.พร้อมรับ	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนกรุงเทพฯ	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้ง ๖ เรื่อง ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>คำแนะนำจาก ทส. เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ทางด้านต้นไม้มากกว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายวรารุช ศิลปอาชา รมว.ทส.กล่าวว่า เรื่องแรกที่จะทำร่วมกันคือ การหาต้นตอของฝุ่น PM ๒.๕ และนำไปจัดทำเป็นแผนระยะยาวในอนาคต เนื่องจาก ทส. มีโมเดลพยากรณ์การเกิดฝุ่นอยู่แล้ว จึงง่ายต่อการร่วมกันแก้ปัญหา จากนั้นจึงร่วมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อทำบัญชีทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกรุงเทพฯ รวมทั้งแก้ปัญหาหน้าเสีย โดยเริ่มจากจุดที่รุนแรงที่สุด</li> </ul>		
๓	ผู้ว่าฯ สัญจร เขตปทุมวัน เร่งแก้ไขปัญหาการจราจร	แนวหน้า thairath thestandard voicetv thejournalistclub	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านครัวใต้ เขตปทุมวันว่า การลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจร ครั้งที่ ๕ ที่เขตปทุมวัน พื้นที่ ๘.๓ ตารางกิโลเมตร เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญและมีความหลากหลาย ทั้งชุมชน ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม ทำให้มีปัญหาหลายรูปแบบ ปัญหาหลักเป็นเรื่องการจราจร เนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลางกรุงเทพฯ มีการจราจรที่หนาแน่นติดขัดคือ บริเวณบ่อนไก่ก่อนขึ้นทางด่วน แยกราชประสงค์ และแยกปทุมวัน เนื่องจากมีห้างสรรพสินค้าและมีรถจอด เข้า-ออกจำนวนมาก และบริเวณถนนวิฑูรย์มีรถจอดส่งของร้านขายของริมทาง ซึ่ง กทม.ได้ประสานสถานีตำรวจท้องที่ผลักดันรถให้เข้าไปในห้างให้มากขึ้น ปัญหาที่จอดรถสวนลุมพินี ซึ่งเขารถจะหนาแน่น ทำให้การจราจรติดขัดมาถึงซอยสารสิน รวมถึงปัญหาทางเท้าซึ่งมีจุดที่ต้องปรับปรุงหลายแห่ง เช่น ถนนวิฑูรย์ ถนนหลังสวน ถนนราชดำริ</li> <li>- ชุมชนในพื้นที่เขต อาทิ ชุมชนบ้านครัวใต้ ชุมชนแพลตริไฟ ชุมชนวัดดวงแข และชุมชนบ่อนไก่ มีศูนย์บริการสาธารณสุขมี ๒ แห่ง คือ ศูนย์ฯ ๕ และศูนย์ฯ ๑๖ ซึ่ง กทม.เปิดบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และฉีดวัคซีนโควิดเพิ่มในวันเสาร์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๙ แห่ง นอกจากนี้ตัวอย่างที่ดีของเขตคือ โรงเรียนวัดดวงแข เปิดให้เด็กนักเรียนทำกิจกรรมเรียนรู้วันเสาร์ (Saturday school ) มีรุ่นพี่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสอนให้เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งมีกิจกรรมตอนเย็นระหว่างรอพ่อแม่มารับเด็ก ฝึกอาชีพเสริมให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์ได้ เป็นตัวอย่างเรื่องการศึกษาที่เป็นต้นแบบและสามารถขยายไปที่อื่นได้</li> <li>- เขตปทุมวันเป็นเขตนำร่อง ๑ ใน ๓ เขต ที่คัดแยกขยะ หรือแยกขยะเปียกขยะรีไซเคิล ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนการเป็นต้นแบบ</li> </ul>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามการทำงานและการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปรับปรุง แก้ไขพื้นที่ปัญหาในด้านต่าง ๆ</li> </ul>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>- สำหรับจุดเสียงน้ำท่วมที่วัดดวงแขได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้มากขึ้น บริเวณขอยร่วมฤดีมีน้ำรระบายเล็กน้อย สามารถระบายน้ำลงคลองไผ่สิงโตได้</p> <p>- ส่วนหาบแร่แฝงลอยมี ๔ จุดที่ต้องพิจารณาทบทวนจัดระเบียบให้อยู่ร่วมกันได้ระหว่างผู้ค้าและประชาชนที่ใช้ทางเท้าสัญจร ประกอบด้วย บริเวณถนนสารสิน ห้างโรเล็ก ถนนวิทย์ ถนนหลังสวน และวัดดวงแข</p>		
๔	<p>ผว.กทม. ร่วมเสวนา "Inspire Talk สนามบันดาลัย" งานนายอินทร์ สนามอ่านเล่น</p>	<p>thainews thesender matichon apean msn innnews thestandard ntc thanakom pmvc workpointtoday today.line.me</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังร่วมงานนายอินทร์สนามอ่านเล่น ตอนสนามกระชับมิตรและเสวนากิจกรรม "Inspire Talk สนามบันดาลัย" ว่า ปัจจุบันเยาวชนสนใจการอ่านหนังสือมากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากหนังสือเป็นแหล่งข้อมูลและความรู้ในการประกอบการตัดสินใจ สำหรับการใช้ชีวิตในเรื่องต่าง ๆ ดังนั้นต้องสร้างนิสัยการอ่านและส่งเสริมการรักการอ่านให้มากขึ้น เพื่อสร้างสังคมที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่มีคนจำนวนมากตื่นตัวในเรื่องการอ่านหนังสือ ปัจจุบันมีวิธีการอ่านหนังสือหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเสียง (Audiobook) รายการ Podcast หรือ e-book จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผู้เขียนหนังสือและผู้ผลิตหนังสือก็ต้องปรับปรุงรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน</p> <p>- ปัจจุบัน กทม.มีโครงสร้างสำหรับรองรับการอ่าน โดยมีห้องสมุด ๓๔ แห่ง บ้านหนังสือประมาณ ๑๐๐ แห่ง ซึ่ง กทม.ต้องเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานที่กำกับดูแลห้องสมุด เพื่อให้คนทุกคนเข้าถึงหนังสือได้ เนื่องจากห้องสมุดที่สำคัญที่สุดคือ ห้องสมุดที่อยู่ใกล้บ้าน เด็กและเยาวชน รวมถึงคนในชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ โดยมีอาสาสมัคร หรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดคอยให้คำแนะนำ และสอนหนังสือให้เด็กในชุมชน กทม.จึงต้องสร้างห้องสมุดที่สวยงามมีคุณภาพ มีหนังสือดี ๆ ใกล้บ้าน และปรับตัวให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของคนในกรุงเทพฯ เช่น อาจเปิดในเวลาที่คนเลิกงาน เปิดในวันหยุด และให้บริการอินเทอร์เน็ต WiFi เป็นต้น รวมถึงเพิ่มห้องสมุดเชิงรุกในรูปแบบรถ Mobile Unit เพื่อเข้าถึงชุมชน โดยหมุนเวียนไปตามชุมชนต่าง ๆ ให้เยาวชนในชุมชนสามารถยืมหนังสือแล้วหมุนเวียนนำมาคืนได้ นอกจากนี้ จะเพิ่มรูปแบบห้องสมุด E-Book มี E-Libraryคือ ห้องสมุดออนไลน์ที่สามารถยืมหนังสือได้โดยไม่ต้องมาห้องสมุดเพื่อลดเวลาการเดินทาง โดยใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวก ซึ่ง กทม.ต้อง</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชน โดยปรับปรุงรูปแบบหนังสือเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านแต่ละประเภท รวมทั้งสร้างห้องสมุดที่ตอบสนองการดำเนินชีวิตของคนในกรุงเทพฯ และเข้าถึงชุมชนได้</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการอ่านให้เด็กและเยาวชน รวมถึงการปรับปรุงห้องสมุดให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			พัฒนาให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน		
๕	รพว.กทม. ลงพื้นที่ชุมชน ดอนเมืองวิลล่า ศูนย์การเรียนรู้ จัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	siamrath mgronline today.line.me	<p>- นายจ๊กกพันธ์ ฝูวงาม รพว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่การสร้างต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ ชุมชนดอนเมืองวิลล่า ซอยสรองประภา ๑๖ และตลาดวัฒนธรรมนนท์ เขตดอนเมืองว่า ชุมชนดอนเมืองวิลล่า เขตดอนเมืองเป็นชุมชนประเภทบ้านจัดสรร ลักษณะเป็นตึกแถว และบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้น จำนวน ๕๐๐ หลังคาเรือน มีประชากร ๑,๒๐๐ คน เป็นชุมชนที่ประสบปัญหาขยะมูลฝอย เป็นแหล่งอาหารของสัตว์และพาหนะนำโรค ประกอบกับสถานการณ์โควิด 19 ประชาชนทำงานที่บ้าน (Work from Home) ทำให้เกิดปริมาณขยะที่บ่อบรรจุภัณฑ์จำนวนมากจากการสั่งอาหารออนไลน์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการชุมชนดอนเมืองวิลล่าจึงมีมติร่วมกันลดปริมาณขยะ โดยสนับสนุนการสร้างวินัยจัดการขยะ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ (Reduce) โดยให้ระลึกว่ายังใช้ได้อยู่ (Reused) มีพิชควรหลีกเลี่ยง (Reject) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เริ่มต้นจัดการขยะจากครัวเรือน ลดปริมาณขยะในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานจากภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งคณะทำงานโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประกอบด้วย ธนาคารจุลินทรีย์ การจัดการขยะแบบครบวงจร เต้าเผาขยะไร้ควัน บ่อหมักขยะ ถังหมักขยะ บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงาน โรงเรียน และชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่เขตดอนเมือง</p> <p>- ประชาชนมีส่วนสำคัญช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย เริ่มจากการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกวิธี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในส่วนของกลางทางที่จัดเก็บรวบรวม ส่งต่อไปยังปลายทางนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล รวมถึงนำกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า สร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนและเมืองให้ดีขึ้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>-บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เสริมสร้างวินัยการจัดการขยะแก่ชุมชน โดยการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาล้างสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน</p>	-สำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การขยายผลโครงการชุมชนปลอดขยะเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในและนอกชุมชน
๖	กทมร่วมจัดงาน “บางกอกกำลังดี”	matichon innews facebook.com/PRBang	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม.กล่าวหลังร่วมงาน “บางกอก กำลังดี...ที่ฝั่งธน” ณ สวนทิววนารมย์ เขตทวีวัฒนา ว่า งาน “บางกอก กำลังดี” จัดขึ้นจาก	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- สนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้</p>	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต และสำนักงาน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	...ที่ฝั่งธน” ณ สวนทิวนารมย์	kok facebook.com/iamchil dpage/	ความร่วมมือของ กทม.และภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่กิจกรรม พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง รวมถึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยจัดมา ๓ เขตแล้ว คือ เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตทวีวัฒนา และจะคงมีต่อไป โดยสามารถติดตามกิจกรรมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก “บางกอก กำลังดี” ทั้งนี้ งานดนตรีในสวนไม่ใช่เพียงเฉพาะดนตรี แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของพื้นที่สาธารณะและพื้นที่การเรียนรู้ ที่จะทำให้พื้นที่สาธารณะมีชีวิต ซึ่งเมืองจะมีชีวิตก็ต่อเมื่อคนออกมาใช้ชีวิต ต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้งานออกมาสมบูรณ์	พื้นที่กิจกรรม พื้นที่ดนตรีและศิลปะการแสดงแก่ประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน	ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการจัดงานดนตรีในสวนและศิลปะการแสดงต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง
๗	กทม. ขับเคลื่อนนโยบายจ้างงานคนพิการ ๓๐๖ อัตรา	thestandard siamrath thansettakij khaosod mgronline matichon headtopics chmplus thailandinsurancenews thebangkokinsight bangkokbiznews facebook.com/thestandardth	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม.กล่าวหลังประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการของ กทม.ว่า ได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการ จำนวน ๓๐๖ อัตรา ซึ่งหลักเกณฑ์การจ้างงานผู้พิการนั้น เปิดกว้าง ไม่จำกัดวุฒิในการรับสมัคร ที่ผ่านมามีทั้งผู้สมัครที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา และที่มีวุฒิการศึกษา การดำเนินการจ้างงานผู้พิการ จะคำนึงถึงศักดิ์ศรีและความสามารถของผู้พิการเป็นสำคัญ ลักษณะงานที่เปิดกว้าง เน้นความรู้ความสามารถของผู้พิการเป็นที่ตั้ง เบื้องต้นอาจให้ช่วยงานด้านคนพิการและด้านสังคมในพื้นที่สำนักงานเขต ทั้งนี้ จากการเปิดรับสมัครที่ผ่านมา บางเขตมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับ บางเขตมีผู้สมัครไม่ครบ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความไม่สะดวกของผู้พิการในการเดินทางมาสำนักงานเขต ดังนั้น จะเปิดรับสมัครเพิ่มเติม โดยปรับวิธีการรับสมัคร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้พิการสามารถสมัครผ่านออนไลน์หรือ Google Form และสัมภาษณ์งานทางออนไลน์	<u>ด้านบวก</u> - เสริมสร้างคุณค่าคนพิการ ด้วยการเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีงานทำโดยไม่คำนึงถึงวุฒิการศึกษา	- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการของ กทม.รวมทั้งการเพิ่มช่องทาง การรับสมัครงานผ่านออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ
๘	รพว.กทม. ร่วมกิจกรรม Workshop "เรื่องข้างบ้าน (ที่เพิ่งรู้)"	mks-news facebook/GroundControlTh facebook.com/puangsoi	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม.กล่าวในการร่วมกิจกรรม Workshop "เรื่องข้างบ้าน (ที่เพิ่งรู้)" ว่า กทม.ต้องการที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่ของกรุงเทพฯ ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่ ซึ่งบางครั้งบางพื้นที่จะเข้าถึงยาก หน้าที่ของเราคือ พลิกวิธีคิดมองว่าในกรุงเทพฯ มีพื้นที่ไหนที่สามารถมาแบ่งปันกับประชาชนได้ เพราะประชาชนก็มีส่วนเป็นเจ้าของพื้นที่ หากต้องการทำอะไรมากกว่านี้ กทม.ยินดีให้การสนับสนุน	<u>ด้านบวก</u> - เปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่กรุงเทพฯ ด้วยการสนับสนุนของ กทม.	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือในการเปิดใช้พื้นที่เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๔	กทม.มอบ อสส.สร้าง ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ชนชาวชุมชน และกลุ่ม ๖๐๘ ฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น ลดการติดเชื้อ โควิด 19	matichon bangkokbiznews mgronline	<p>- รศ.ทวิตา กมลเวชช รพ.กทม.กล่าวในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. (อสส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ว่า อสส.ถือเป็นกำลังสำคัญที่เชื่อมระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขและประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการจึงเป็นเรื่องที่ต้องดูแล ส่วนการของบประมาณเพื่อจัดทำโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามกลไกการบริหารจัดการ มีกระบวนการทำงานที่รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริต และพิจารณางบประมาณสำหรับโครงการต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาด อีกทั้งขอให้ อสส.ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน รวมถึงหน่วยเชิงรุก CCRT ในชุมชน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อโควิด 19 ได้มากขึ้น ป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่สู่คนในครอบครัว นอกจากนี้ อาจปรับเปลี่ยนระยะเวลาการประชุมครั้งต่อไปให้เร็วขึ้นจาก ๖ เดือน เป็น ๓ เดือน เพื่อให้มีเวลาพูดคุยหารือร่วมกันได้มากขึ้น</p> <p>- กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย นำเสนอรายงานในที่ประชุม ๔ หัวข้อ ดังนี้ (๑) บทบาท อสส.ตามมาตรการเตรียมความพร้อมที่จะปรับให้ระยะต่อไปของโรคโควิด 19 เข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น (๒) การดูแลช่วยเหลือ อสส.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (๓) การรับสมัคร อสส.และบุตรเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และ (๔) โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็น อสส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือของกลุ่ม อสส.สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องวัคซีนโควิด 19 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ วัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อลดอัตราการติดเชื้อโควิด 19 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ บทบาทและภารกิจของเครือข่าย อสส.ในด้านต่าง ๆ</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์